

# AÌ HỮU SACRAMETO HỌP MẶT

Ngày 7-3-82 phiên họp định kỳ của các anh em AHCC Vùng Bắc Cali được tổ chức tại nhà AH Bửu Hiệp lúc 11 giờ.

Tham-dự gồm có các AH : Tạ Huyền, Vũ Bá Đỉnh, Bửu Hiệp, Nguyễn Văn Chúc, Nguyễn Đức Sứ, Phan Ngọc Cơ, Nguyễn Hàn Tý, Nguyen Xuan Mong, Ho Nhat Tan, Nguyễn Quang Bê, Trình Hữu Dục, Lê Kim Thắng, Lại Anh Tài, Phan Thế Hào, Lê Văn Phương, Hà Thúc Giảng, Nguyễn Đăng Thịnh, Nguyễn Xuân Hoàn, Lê Kim Cúc... Đặc biệt có 3 AH Vùng Nam Cali dù xa-xôi cũng cố-gắng lên Sacto để họp mặt với anh em. Đó là AH Lê Khắc Thi, Đoàn Trịnh Giác, Đồng Sỹ Tung. Riêng AH Đồng Sỹ Tung vừa qua đến Hoa Kỳ trên hai tháng nay.

Tóm tắt những điểm chính trong nội-dung phiên họp:

1- Nhờ anh Hà Quốc Bảo trong LTAH kỹ tới kêu gọi các anh em CC ai biết thêm tin-tức tình-hình các anh em bên nhà xin viết bài về LTAH. Kêu gọi sự đóng góp của các AHCC hiện ở ngoại quốc để giúp-đỡ các anh em CC hiện còn ở lại VN.

Theo lời anh Tung thì các anh em còn kẹt lại khó có thể hy-vọng ra đi, lý do là vì các anh em không còn tài-chánh và tình-hình ra đi càng ngày càng khó khăn. Theo anh Thi cho biết sự giúp-đỡ các anh em ở ngoại-quốc rất quý báu vì lương một khán-lộ-trưởng khoảng trên 60 đồng (CS), tương-đương với trên 1 Mỹ-kim trên thị-trường tự-do. AH Tung cũng cho biết có 2 AH đã trốn được là Phạm Lương An và Hoàng Như Ngọc hiện ở trại ty-nạn Philippines và cần sự giúp-đỡ của anh em. Riêng AH Tạ Huyền sẽ phụ-trách việc viết thư kêu gọi các AH ở nước ngoài về việc đóng góp tương-trợ cho anh em bên nhà.

2- Về các đòi-tượng cần giúp-đỡ thì các anh em hoàn-toàn đặt tin- tưởng vào BPT/LTAH. Các anh em cũng đề-nghị, nếu có thể nhờ BPT/LTAH gửi theo hồi-xuất tự-do, vì vừa giúp được các anh em bên nhà nhiều vừa tránh được sự phiền phức cho anh Tân bên nhà phải nhận tiền chánh-thức nhiều lần.

3- V/V thành-lập chánh-thức Hội CC Việt Nam tại Hoa kỳ thì các AH trong buổi họp không phản-đối và kêu gọi AH nào có nhiệt-tâm thì xin ra đảm-trách và dùng điển-đan LTAH để bầy-tổ ý-chí của mình.

4- AHCC trong buổi họp mặt rất hoan-ngheh LTAH của AH Richland thực hiện vì LTAH vừa qua rất tốt đẹp về hình-thức lẫn nội-dung. Về việc chuyển-giao LT AH cho Ban Biên-Tập kế tiếp nhờ AH Richland tìm dùm, nếu có thể đề-nghị các AH Texas phụ-trách. Trường-hợp không tìm được, nhờ các AH Richland tiếp-tục dùm, và AHCC tại Cali rất hoan-ngheh nhiệt-tình của các AH tại Richland.

5- Kỳ Họp AHCC sắp tới được dự-định tổ-chức tại Fresno.

6- Tiền đóng góp của các AH trong buổi họp mặt; LTAH là 160 \$ và cứu-trợ là \$ 190 sẽ được AH Bửu Hiệp chuyển lên cho BPT/LTAH Richland.

Nguyễn Quang Bê-Sacto.